



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๖๗๕

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ นักร้อง)

ตามที่ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ นักร้อง) ได้รายงานผลการดำเนินงานการรวบรวมเมล็ดพันธุ์พืชควบคุมเพื่อการค้า ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งได้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ขอบใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์พืชควบคุมเพื่อการค้า (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ษครราช ผู้ดำเนินกิจการ) ใบอนุญาตเลขที่ ๕๑/๒๕๕๘ เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุม ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยใช้สถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์เพื่อการค้า : อาคารคัตบรจุมผลิตผลเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

๒. ดำเนินการแจ้งรายละเอียดเมล็ดพันธุ์ควบคุมที่ขออนุญาต (ใบ พ.พ. ขออนุญาต/จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ใบอนุญาตมีอายุ ๕ ปี)

๒.๑ ได้ใบพ.พ. เลขที่ ๑๔๒๕/๒๕๖๐ เมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก พันธุ์ กข.-แม่โจ้ ๒ ออกให้วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๘ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง สถานที่ หน่วยงานเป็นเลิศด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว มหาวิทยาลัยแม่โจ้

๒.๒ เมล็ดพันธุ์ฝักอินทรี ผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิษรัตน์ สถานที่ อาคารปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ฝักอินทรี สำนักฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อยู่ระหว่างการดำเนินการขอใบอนุญาต เนื่องจาก เมล็ดพันธุ์ฝักอินทรี ยังไม่ได้รับใบอนุญาต พ.พ. เพื่อดำเนินการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ ในกรณีนี้ ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมพันธุ์พืช ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบแต่ละสถานที่ที่จะขอใบ พ.พ. เพื่อให้กรมวิชาการเกษตรได้ออกใบอนุญาตต่อไป

คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ รับทราบ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบแต่ละสถานที่ที่จะขอใบอนุญาต พ.พ. เพื่อให้กรมวิชาการเกษตร ได้ออกใบอนุญาตต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘  
เมษายน ๒๕๖๑ พิจารณาแล้วมีมติมอบหมายให้ ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  
สุรัตน์ นักร้อง) พิจารณาดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกตากิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ